
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Ár 2019, þriðjudaginn 1. október var haldinn 377. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14  og hófst kl. 09:05.
Mættir:  Diljá Ámundadóttir Reykjavík, Halla Karí Hjaltested Kópavogi, Arna Hagalínsdóttir 
varamaður fyrir Rúnar Braga Guðlaugsson Mosfellsbæ, Sigrún Edda Jónsdóttir varamaður fyrir 
Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði og Björg Fenger 
Garðabæ.
Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Andrés B. Andreason 
fjármálastjóri og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist:

1. Lagt fram bréf borgarráðs dags. 22. ágúst sl. þar sem fram kemur að Diljá Ámundadóttir 
taki sæti í samstarfsnefnd Skíðasvæða höfuðborgarsvæðiusins í stað Gunnlaugs Braga 
Björnssonar.

2. Fram fer kynning á fjárhagsáætlun skíðasvæðanna 2020.
Samþykkt samhljóða.
Fulltrúar samstarfsnefndarinnar þakka yfirferð yfir fjárhagsáætlun og gjaldskrár fyrir árið 
2020.  Þær voru samþykktar einróma.
Fulltrúar leggja áherslu á að mikilvægt er að framkvæmdastjóri skíðasvæðanna og 
fjármálastjóri ÍTR fari og fylgi þessu eftir inn á fundi SSH.

3. Lögð fram tillaga að gjaldskrá 2020.
Samþykkt samhljóða.  

3. Lögð fram uppfærð 5 ára fjárfestingaráætlun

4. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. í dag um stöðuna í fjöllunum.

Fundi slitið kl. 10:07. 

Diljá Ámundadóttir
Björg Fenger Sigrún Edda Jónsdóttir
Halla Karí Hjaltested Arna Hagalínsdóttir
Kristín María Thoroddsen


